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   จากเก่งจริงชิงค่าเทอม...สู่สิ่งที่ตั้งใจ 

   วันนี้ของนายอภิรุณ บุญมี (จั๊ม) 

 นิสิตใหม่ KU82 
 PRKU News ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายอภิรุณ 

บุญมี (จั๊ม) ผู้ชนะจากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม เมื่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2563  

 “ผมจบการศึกษาจาก โรงเรียนชะอ�าคุณหญิง

เนื่องบุรี จ.เพชรบุรี ครับ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

ในชั้น ม.ปลาย ผมเลือกเรียนในสายวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ ครับ”

 นบัจากวนัทีอ่อกรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม มกีาร

เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

      “สิง่แรกทีเ่ปลีย่นแปลงเลยคอื คนรูจ้กัเราเยอะขึน้ครบั  

ไม่ว่าจะเป็นครู เพื่อน พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา ในหมู่บ้าน 

หรือบุคคลที่เขาติดตามผมได้เข้ามาชื่นชมและให้ก�าลัง

ใจ รุน่น้องทีโ่รงเรยีนกล้าเข้ามาทกัทายผมเยอะขึน้ และ

ได้รับความเมตตาจากญาตผิูใ้หญ่คอยสนบัสนนุครบั”

 เส้นทางความเป็นนักเรียน...อภิรุณตั้งใจท�าหน้าที่

ของตนอย่างดีที่สุด ในยามว่างท�างานหารายได้เพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัว ในเวลาเรียนก็ต้ังใจเรียนและท�า

กิจกรรม 

     “ผมต้องบอกก่อนเลยว่า ผมอยู่ในครอบครัว

ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก อยู่กับตายาย พ่อแต่งงาน

ใหม่ แม่เสียชีวิต แต่ผมก็ไม่เคยมองว่าตัวผม

เองมีปัญหา หรือเป็นอุปสรรคเลย ผมคิด

ว่ายังมีคนที่เดือดร้อนกว่าผม เขาอาจไม่มี

อะไรเลยก็ได้”

    ด้วยความมุ่งมั่นและฝึกฝน อภิรุณ 

ได้ค้นพบตัวเองในสิง่ท่ีชอบและมคีวามสขุ 

    “ความใฝ่ฝันสูงสุดที่ตั้งใจต้ังแต่ 

ยังเด็ก คือ ได้เป ็นคุณครูสอน

นักเรียนครับ ผมค้นหาตัวเองอยู่

เสมอว่า สามารถเป็นครไูด้หรอืไม่  

โดยสังเกตตัวเองจากการได้

สอนเพือ่น สอนรุน่น้อง ท�าให้ผม 

ใฝ่ฝันในอนาคต คอื ถ้าเรยีนจบ 4 ปีทีค่ณะศึกษาศาสตร์ 

และพัฒนศาสตร์ ผมตั้งใจสอบบรรจุข้าราชการครู

ให้ได้ อยากให้ตาและยายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

มีสวัสดิการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ท�าให้ทั้งสองท่านภูมิใจ

ว่าหลานคนนี้ถึงไม่มีพ่อแม่ ก็ประสบความส�าเร็จ 

ในชีวิตได้เหมือนกัน”

 ส�าหรับวิธีการเรียน อภิรุณกล่าวว่า 

 “ท�าแบบนักเรียนทั่วไปเลยครับ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ

มาก แต่ผมใช้วิธีการฟังครูพูดในชั้นเรียนให้เข้าใจ และ

กลบับ้านมาท�าแบบฝึกหดัเพิม่เตมิ เพือ่ทบทวนบทเรยีน

ที่ได้เรียนว่าเข้าใจหรือไม่ หากไม่เข้าใจ ในคาบเรียนต่อ

ไปก็ถามคุณครู ให้คุณครูอธิบายให้เข้าใจอีกครั้ง และ

เคลด็ลบัวธิหีนึง่ทีผ่มใช้ คอื ด ูYoutube ครบั อยากเรยีน 

หรอืทบทวนเรือ่งไหนผมมกัเรยีนกบั Youtube เสมอ” 

 “เม่ือถงึเวลาสอบ ผมอ่านหนงัสอืก่อนสอบประมาณ  

2 - 3 รอบ เพื่อทบทวนและท�าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และ

อีกวิธีที่อยากแนะน�าคือ การที่เราอธิบาย หรือสอน

การบ้านเพ่ือนก็เป็นวิธีท่ีท�าให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น  

ทีส่�าคญัตวัทีว่ดัว่า เราเข้าใจเรือ่งน้ีด ีคอื เราสอนเพือ่น

แล้วเข้าใจครับ”

 ปิดท้ายด้วยค�าสัญญาและการแสดงความขอบคุณ 

ของอภิรุณ

 “ผมต้องขอขอบคณุรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนสิติ 

และพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจารย์รัชด ชมภูนิช ที่คอย 

ช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าผมในการเข้ามหาวิทยาลัย  

คอยถามอยูเ่สมอว่าเป็นอย่างไรบ้าง อยู่ในข้ันตอนไหนแล้ว  

และขอขอบคณุครอบครวัทีส่นบัสนุนจนผมเข้ามาเรียนได้  

ขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็เพื่อน ๆ ที่คอย

สนับสนุนให้ผมมีก�าลังใจเข้ามาศึกษาที่นี่ ขอบคุณพี่ ๆ   

น้อง ๆ และผู ้ที่รับชมรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมที ่

คอยสนับสนุนคอยให้ก�าลังใจ ผมสัญญาว่าในขณะที่

เรียน จะตัง้ใจเรียน ตัง้ใจศกึษาจนส�าเรจ็การศกึษาแล้ว

จบไปประกอบอาชีพสุจริตครับ”

มคีวามสขุกบัสิง่ทีท่�า  ท�าให้มัน่ใจว่า ผมสามารถ

เป็นครูได้”

 อภิรุณวางแผนและตั้งใจเข้าศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เพราะอยากเป็นครูมาตั้งแต่ชั้นประถม 

ด้วยความชอบสอนเพื่อนสอนน้องแล้วมีความสุข  

เขาจงึมุง่มัน่เตรยีมตวัเรยีนทีม่หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ให้ได้นับแต่ให้ค�ามั่นในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม 

 “ผมรกัและศรทัธาในวชิาชพีครมูากครบั ผมจงึเลอืก 

เรยีนในคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาการ

จดัการเรยีนรู ้ เอกวชิาคณิตศาสตร์ เป็นความตัง้ใจของ

ผมตัง้แต่ ม.ต้น ทีจ่ะเข้าศกึษาทีน่ี่ เพราะมรีุน่พีแ่ละครทูี่

เคยเรยีนให้ค�าแนะน�ามา ผมจงึมัน่ใจมากทีจ่ะศึกษาทีน่ี”่

 เมื่อเอ่ยถามถึงเหตุผลที่อยากเป็นครู อภิรุณตอบ

ว่า “วชิาชพีครูเป็นวิชาชีพทีเ่ป็นจดุเร่ิมต้นของทุกสาขา

วิชา ถ้าหากไม่มีครูผู้สอน แน่นอนว่าไม่มีอาชีพเกิดขึ้น

ครบั ตวัผมชอบงานการสอนนกัเรียน เมือ่ผมสอนน้อง

หรือเพื่อนแล้วเข้าใจท�าให้ผมมีความสุข และเป็นการ

ทบทวนบทเรียนไปในตัว”

 ปัจจุบนั นายอภริณุ บญุม ี(จัม๊) เป็นนสิติใหม่ KU82  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

 “วันแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองสอบติดที่นี่ก็ดีใจมากครับ 

ผมพยายามท�าอย่างเต็มที่ พอถึงวันประกาศผลก็

สอบติดครับ ผมดีใจมาก ๆ ผมเลือกเรียนคณะศึกษา

ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

ศึกษาเพราะว่าเป็นวิชาที่ผมชอบและถนัด” 

 นิสิตใหม่ อภิรุณ วางแผนเส้นทางการเรียนและ

ชีวิตในอนาคตไว้อย่างไร   

 “ตอนเรยีนมธัยม ผมเป็นเด็กกจิกรรม ผมวางแผน

ตัวเองว่าจะเรียนด้วยและท�ากิจกรรมควบคู่ไปด้วย

เพราะเวลาที่ได้ท�ากิจกรรมแล้วผมมีความสุข ความ


